

Số: 462/BC-UBND

Kiên Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

Thực hiện Công văn số 496/BNV-CTTN ngày 04/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG

Tỉnh Kiên Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, diện tích tự nhiên 6.348,78 km²; vùng biển rộng 63.290 km²; bờ biển dài trên 200 km; có 15 huyện, thành phố; 145 xã, phường, thị trấn; biên giới đường bộ dài 56,8 km giáp Vương quốc Campuchia.

Dân số của toàn tỉnh là 1.723.067 người, trong đó thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) là 312.308 người, chiếm 18,13% dân số, 38,8% lực lượng lao động trong tỉnh (trong đó nữ chiếm 51%, dân tộc thiểu số chiếm 15%, thanh niên nông thôn 70%). Tổng số đoàn viên là 68.673 (chiếm tỷ lệ 21,99% tổng số thanh niên toàn tỉnh). Nhìn chung, đại bộ phận thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và Nhân dân; có ý chí vượt qua khó khăn, khát vọng vươn lên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên trình độ học vấn thấp, nhận thức thấp nên khó xin việc làm hoặc việc làm không ổn định, vướng vào tệ nạn xã hội. Phần đông thanh niên có trình độ rời địa phương đi làm ăn xa nhà tại các thành phố lớn đã tạo nên không ít khó khăn trong việc thực hiện một số chính sách đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài... làm cho đời sống, thu nhập của thanh niên gặp nhiều khó khăn tạo nên tâm lý lo lắng ở một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên lao động phổ thông.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1. Triển khai Luật Thanh niên

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên được ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm Luật Thanh niên được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh

*** Mục tiêu 1:** Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên nông thôn, đô thị và thanh niên công nhân đều được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua nhiều hình thức như: Các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hội nghị triển khai các đạo luật mới tại cơ quan, đơn vị, địa phương; các cuộc thi tìm hiểu về đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền qua các kênh thông tin của Đoàn, trang tin đoàn thanh niên các cấp, mạng xã hội (facebook, fanpage...). Năm 2020, tỉnh đã tổ chức 24 kỳ trên Báo Kiên Giang, 24 kỳ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hơn 200 tin, bài trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp giới thiệu các nội dung luật có liên quan đến thanh niên; in ấn và cấp phát 5.700 đề cương giới thiệu luật; 1.000 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; 48.000 tờ gấp pháp luật về một số quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình; trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Việt Nam.

Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với tổ chức đoàn các cấp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong giáo viên, học sinh; hướng dẫn các em khai thác, sử dụng thông tin trên mạng và tham gia các mạng xã hội văn minh, lịch sự.

Tập trung triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, việc tổ chức hát quốc ca trong các buổi lễ chào cờ, việc tổ chức lễ trưởng thành và tri ân thầy cô giáo cho học sinh cuối cấp vào cuối năm học. Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã có 100% trường cho học sinh hát quốc ca trong các buổi lễ chào cờ; 485 hội thi, hội diễn được các cấp tổ chức; 265 trường triển khai, thực hiện công tác giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh; thành lập và duy trì 343 câu lạc bộ sở thích, tài năng, học thuật trong trường học; 100% trường học tổ chức xây dựng và thực hiện được bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, định kỳ hàng năm các cơ sở giáo dục đều có điều chỉnh, bổ sung bộ quy tắc ứng xử văn hóa nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong môi trường giáo dục.

*** Mục tiêu 2:** Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên

Tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, đổi mới phương pháp dạy và học góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 52 trường THPT với 37.988 học sinh, 01 Trung tâm GDTX tỉnh, 12 Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện, với 1.559 học sinh; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương đạt tỷ lệ 70%. Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 12/15 huyện đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 2; 13/15 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Số thanh niên ở vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở đạt tỷ lệ 91,92%. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học sinh như: Chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh là người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh dân tộc nội trú, chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Hàng năm, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã mở nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học cho cán bộ, công chức toàn tỉnh nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng. Nhìn chung, cán bộ, công chức trẻ cấp xã khi được tuyển dụng đã đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học. Sau khi được tuyển dụng, cán bộ, công chức trẻ xã được địa phương tạo điều kiện tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước do tỉnh tổ chức theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc dạy học theo chương trình tiếng Anh 10 năm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”, đến nay có 52/52 trường THPT có tổ chức dạy và học tiếng Anh, với 37.988 học sinh. Trong 52 trường tổ chức dạy tiếng Anh, có 14 trường tổ chức dạy học tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh 10 năm. Ngoài ra, ở một số trường THPT còn tổ chức dạy môn tiếng Pháp (ngoại ngữ 2). 65/65 (đạt 100%) trường học và trung tâm có cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập. Ngoài ra, để khuyến khích thanh niên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, tỉnh đã tổ chức các Hội thi tin học trẻ, Hội thi olympic tiếng Anh thu hút được nhiều thanh niên tham gia và đạt nhiều thành tích cao.

*** Mục tiêu 3:** Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

Duy trì và đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên, tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất ý tưởng cho Hệ tri thức Việt số hóa, phát động cuộc thi, tập trung chỉ đạo tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, ứng dụng cải tiến kỹ thuật, công nghệ vào

sản xuất, trong năm có trên 14.386 ý tưởng sáng tạo của thanh niên được đăng nhập vào hệ thống Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam.

Tiếp tục vận động, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng thương hiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương trong thanh niên nông thôn.

*** Mục tiêu 4:** Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện các quy định về công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là thanh niên. Tuy nhiên số thanh niên được quy hoạch rất ít. Tỷ lệ thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước là rất thấp. Do tình hình chung hiện nay số lượng công chức trong độ tuổi thanh niên ngày càng giảm, nhiều cơ quan, đơn vị không còn công chức trong độ tuổi thanh niên để thực hiện công tác quy hoạch. Mặt khác, công chức trong độ tuổi thanh niên đa số vừa được tuyển dụng nên chưa đủ điều kiện đưa vào quy hoạch; đa số công chức khi được bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo đã quá độ tuổi thanh niên.

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo điều kiện hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/5/2018 về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 với tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 11,41 tỷ đồng. Theo đó hàng năm, tổ chức tuyên dương những điển hình thanh niên chủ các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp thành công, nhằm nhân rộng tạo hiệu ứng tích cực trong giới trẻ và cộng đồng xã hội về việc phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và làm giàu chính đáng, đồng thời xây dựng từ 3-5 mô hình điểm, kiểu mẫu để nhân rộng. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức được 01 lớp tập huấn và 01 hội thảo cho 200 cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT về giáo dục khởi nghiệp, giáo dục nghề nghiệp phù hợp chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh tổng kinh phí thực hiện là trên 40 triệu đồng. Chi hỗ trợ cho 06 trường (5 triệu đồng/trường) để làm điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong học sinh.

*** Mục tiêu 5:** Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên

- Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên.

Tinh quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về việc làm - giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động - việc làm cho cán bộ làm công tác lao động - việc làm các cấp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm, học nghề,

thông tin thị trường lao động cho người lao động thông qua các sàn giao dịch việc làm và Ngày hội việc làm.

Về công tác giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp: Công tác giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên được quan tâm thực hiện. Thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế. 100% người lao động (trong đó thanh niên chiếm 95%) trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động. Tổ chức 11 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động và người lao động cho hơn 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với 550 người tham dự.

Về công tác tư vấn, giới thiệu việc làm: Trong năm 2020 đã tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm (có 7.069 người tham gia), số người đăng ký tìm việc làm là 2.157 người, trong đó số người được tuyển dụng thông qua sàn giao dịch là 1.578; số người đăng ký học nghề là 561. Ngoài ra, trong năm 2020 đã tổ chức 4 cuộc tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 513 lượt quân nhân xuất ngũ, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp.

Về công tác giải quyết việc làm: Năm 2020 đã giải quyết việc làm cho 35.570 lượt lao động, xuất khẩu lao động năm 2020 đạt 200 người; tư vấn giải quyết việc làm cho 39.000 lượt lao động, xuất khẩu lao động 51 người. Trong đó lực lượng lao động là thanh niên chiếm 75%. Tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị năm 2020 là 2,96%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tại thành thị giảm còn 6,28%; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn giảm còn 5,75%.

Về công tác dạy nghề: Trong năm 2020, đã tổ chức dạy nghề cho 8.288 học viên. Tổ chức khai giảng 49 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp theo Quyết định số 1956/QĐ-TTG tại huyện Châu Thành và Giồng Riềng, Tân Hiệp.

- Về công tác rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên:

Tăng cường tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong thanh thiếu niên, vận động thanh niên gương mẫu đi đầu xây dựng đời sống văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên, nhiều chương trình có giá trị nghệ thuật, chất lượng chuyên môn và ý nghĩa giáo dục cao. Phong trào thể dục thể thao trong lực lượng thanh thiếu niên ngày càng phát triển mạnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao và góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh - thiếu niên. Các chỉ tiêu cơ bản về thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh tăng lên, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đã đạt 27,5% so với số dân của tỉnh, trong đó có 82% ở lứa tuổi thanh niên. Đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn có sân bãi luyện tập thể dục

thể thao. Hàng năm, tổ chức thành công Hội thao các trường đại học, cao đẳng, trung cấp Kiên Giang; Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kiên Giang; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Kiên Giang (lực lượng chủ yếu là học sinh, sinh viên và cán bộ, công nhân viên chức ở các đơn vị đóng trên địa bàn).

* **Mục tiêu 6:** Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp của Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Phân đầu cải thiện chất lượng bữa ăn của người dân trên địa bàn tỉnh về số lượng, cân đối hơn về chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam đặc biệt là thanh niên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, nâng cao kiến thức về sức khỏe, kỹ năng sống cho thanh niên luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Tổ chức 10 buổi nói chuyện chuyên đề về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục giới tính, bình đẳng giới cho hơn 2.000 học sinh THPT; phát 208.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền về sức khỏe vị thành niên - thanh niên và tình dục an toàn; xây dựng 5 góc tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên, trang bị 05 tủ sách truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tại 05 trường THPT trong tỉnh, tổng trị giá là 15 triệu đồng.

Phát triển các mô hình học tập, giáo dục kỹ năng sống, hình thành thói quen tốt, nếp sống văn hóa, văn minh, tạo môi trường giáo dục văn hóa, thân thiện, phòng chống bạo lực trong trường học; trang bị kỹ năng sống, kỹ năng về bình đẳng giới, chống kỳ thị và phân biệt đối xử về giới, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng giao tiếp, hành vi ứng xử, giáo dục lòng nhân ái và giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua việc tích hợp một số kiến thức, kỹ năng vào các môn học chính khóa như văn, giáo dục công dân, sinh, sử,... và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng, tham quan, tìm hiểu các khu di tích lịch sử văn hóa tại địa phương. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và ngăn ngừa tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Hiện tại đã có 658/658 trường triển khai cho học sinh học tập các kỹ năng.

Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự. Tổ chức 19 cuộc tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy cho 12.000 lượt thanh niên là học sinh, sinh viên; tổ chức Hội thi tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội, trong năm 2020 tổ chức được 24 cuộc, có 12.300 lượt người tham dự; phát hành 38.450 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, HIV; triển khai duy trì và xây dựng mới 7 mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp ngừa, giảm tác hại về phòng chống HIV” có 50 người được



hưởng lợi từ mô hình. Triển khai duy trì và xây dựng mới 15 mô hình “Tư vấn, hỗ trợ nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng” kết nối quản lý 452 người nghiện chất ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm tái hòa nhập cộng đồng; Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tiếp nhận, quản lý chữa bệnh, giáo dục phục hồi, dạy nghề cho 241 học viên.

Tỉnh đã hoàn thành báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Đồng thời đã tuyên dương, khen thưởng cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

3. Kết quả triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong

Thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, tỉnh đã tổ chức được 01 đợt thẩm định giải quyết hồ sơ TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Do hồ sơ chưa hoàn chỉnh đúng quy định nên tỉnh chưa cấp quyết định giải quyết chế độ trợ cấp.

Triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Từ đầu năm đến nay, chưa có trường hợp nào đề nghị giải quyết chế độ theo quy định trên.

4. Việc thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên quy định tại Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hoạt động tình nguyện của thanh niên trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội do Tỉnh đoàn tổ chức. Trong năm 2020, Tỉnh đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như: Chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia đảm bảo an toàn giao thông; các công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện tốt chính sách đối với đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện như: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động tình nguyện; hỗ trợ tiền ăn, xe cho đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, đồng thời trang bị phương tiện làm việc, đảm bảo an toàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện,... Kịp thời khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện.

5. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Tuy nhiên, do Bộ Nội vụ chưa ban hành văn bản hướng dẫn những biểu mẫu cụ thể cho việc thống kê của từng ngành, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh chưa xây dựng dữ liệu thống kê về thanh niên trên địa bàn tỉnh.

6. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ

Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đối ngoại, trong đó có hợp tác quốc tế thanh niên. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên trong năm tỉnh không tổ chức các hoạt động giao lưu như kế hoạch.

7. Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (Nghị định số 140)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140. Theo đó, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 787/SNV-CCVC ngày 02/7/2018 yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu và tổ chức triển khai nội dung Nghị định số 140 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ năm 2018 đến nay, do thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đã ngừng tuyển dụng công chức là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140.

8. Thực hiện Đề án 567

Thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đều rà soát, thống kê số liệu cán bộ, công chức tại các xã thuộc Đề án và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng gửi Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, do số lượng cán bộ, công chức trẻ quá ít nên không đủ điều kiện mở lớp bồi dưỡng theo yêu cầu. Do vậy cán bộ, công chức tại các xã thuộc phạm vi Đề án chưa được bồi dưỡng đáp ứng mục tiêu của Đề án đã đề ra.

9. Kết quả thực hiện Đề án 500

Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, Kiên Giang đã tuyển chọn 6 Đội viên công tác tại 6 xã thuộc 2 huyện An Biên và An Minh. Đến nay, tỉnh đã giải quyết cho 1 Đội viên đã xin nghỉ việc theo nguyện vọng, 5 Đội viên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện Công văn số 3841/BNV-CTTN ngày 02/8/2020 của Bộ Nội vụ, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và 02 huyện thuộc phạm vi Đề án thực hiện tốt công tác bố trí công tác cho Đội viên Đề án 500. Đến nay, các huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục bố trí cho Đội viên tiếp tục

làm việc cho đến khi có hướng dẫn quy trình bố trí, sử dụng các Đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Trung ương.

Trong năm, tỉnh đã hoàn thành báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tuyên dương và khen thưởng cho 3 tập thể, 3 cá nhân và 4 Đội viên Đề án.

10. Công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Kiên Giang và nhiệm vụ trọng tâm về quản lý nhà nước về công tác thanh niên, hàng năm tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Năm 2020, tỉnh dự kiến mở 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 việc tổ chức lớp bồi dưỡng còn chậm tiến độ.

11. Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 công tác kiểm tra chưa thực hiện theo kế hoạch đề ra.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Các cấp chính quyền quan tâm tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh niên, cụ thể như ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo các sở, ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến và trưởng thành. Công tác phối hợp giữa các đoàn thể chính trị - xã hội các ngành với thanh niên khá tốt tạo sự đồng bộ và cơ chế cho Đoàn Thanh niên thực hiện những giải pháp chăm lo, trợ giúp và khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo, sức cống hiến của thanh niên; giải quyết các vấn đề bức xúc trong thanh niên trên từng địa bàn như tạo việc làm, bồi dưỡng tài năng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,...

Đoàn Thanh niên và các tổ chức của thanh niên đã có nhiều nỗ lực cố gắng sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác thanh niên. Công tác đoàn và phong trào thanh niên có đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên đạt hiệu quả nhất định, tổ chức khá nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực; chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các phong trào nhất là phong trào thanh niên tình nguyện đã phát huy tính năng động sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên.

2. Hạn chế

Một số ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm công tác thanh niên, còn khoán cho Đoàn Thanh niên, thiếu tập trung trong chỉ đạo điều hành công tác thanh niên; bố trí công chức làm công tác thanh niên chưa phù hợp, thường xuyên thay đổi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thanh niên.

Các chính sách thanh niên hầu hết được lồng ghép trong các chính sách, chiến lược, chương trình, dự án của các ngành, địa phương; Trung ương chưa ban hành biểu mẫu thống kê riêng, nên việc báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu còn lúng túng, tính chính xác chưa cao, chậm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo về trên.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo Bộ Nội vụ./. *VM*

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- LĐVP, P. KGVX, P.NC, P.TH;
- Lưu: VT, nvthanh.

CHỦ TỊCH



Thánh

Lâm Minh Thành

KIÊN GIANG